



**67 ปี**  
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 11

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สาธิตปทุมวันจัดกอล์ฟการกุศล

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรายการ “รวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน 59” ณ สนามกอล์ฟ ปัญญาอินทรา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. 59 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 ส.ค. นี้ อีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกกำลังกาย โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางอรพินธุ์ คณิสสุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งนอกเหนือจากเป็นการส่งเสริมการออกกกำลังกายแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองศิษย์เก่า และบุคลากร และยังเป็นการประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอีกทางด้วย โดยรายได้นอกจากจะทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว ยังจัดสรรเป็นเงินสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และสมทบงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 อีกด้วย”

ด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเผยว่า “กอล์ฟนับเป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย และเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาความสมบูรณ์ทางกายแล้ว ยังพัฒนาในเรื่องจิตใจ อารมณ์ และสังคมด้วย อีกทั้งเป้าหมายของกิจกรรมการนี้มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อีกทางหนึ่งด้วย”

สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม

การแข่งขันทั้งสิ้น 69 ทีม โดยแข่งขันกันในระบบ “36 ชีสเต็ม” โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ บุคคล และทีม โดยบุคคลจะแบ่งออกเป็น 4 โพลต์ได้แก่ เอ, บี, ซี และสุภาพสตรี พร้อมทั้งยังมีรางวัลถ้วยชนะเลิศ โอเวอร์ออล โสวักรอส อีกหนึ่งรางวัลด้วย



กอล์ฟสาธิตปทุมวัน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล (กลาง) รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ พร้อม อรพินธุ์ คณิสสุขเกษม ผอ.ร.ร.สาธิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และคณะกรรมการฯ ร่วมเปิดการแข่งขันกอล์ฟรวมน้ำใจสาธิตปทุมวัน 59 โดยมี 69 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ที่สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา อ.รามอินทรา กทม.

